

นโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายการใช้งานคุกกี้นี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์รวมถึงแอปพลิเคชันใด ๆ ของบุคคลที่สาม ที่เชื่อมต่อหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน เดนาลี เพรสทิจ จำกัด (“บริษัท”) การเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบริการต่อเนื่อง จะถือว่าท่านได้ยอมรับแนวนโยบายการใ้คุกกี้ฉบับนี้ และอนุญาตให้ทางเว็บไซต์ของบริษัทใช้คุกกี้เพื่อการใช้งานของเว็บไซต์ได้ หากท่านปฏิเสธ ไม่ยอมรับ ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ ท่านสามารถเลือกที่จะออกจากเว็บไซต์ของบริษัทไป หรือสามารถที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ผ่านระบบของเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยท่านต้องยอมรับว่าอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายฉบับนี้จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใ้คุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสามารถแสดงเว็บไซต์ของบริษัทได้ คุกกี้นี้จะทำงานในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น โดยปกติแล้วคุกกี้จะประกอบไปด้วยชื่อของเว็บไซต์, ข้อมูลที่จัดเก็บ, อายุของคุกกี้ และค่าหมายเลขจำเพาะเพื่อระบุตัวตนของคุกกี้

การใช้งานและประโยชน์ของคุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัท

โดยทั่วไปแล้ว การใช้งานคุกกี้มีไว้เพื่อประโยชน์ในเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ให้ดีขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น เก็บสถิติการเข้าชมเพื่อวิเคราะห์ความสนใจหรือพฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้งานใจ อย่างไรก็ตาม คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทจะไม่สามารถใ้ระบุตัวตนของท่านโดยตรงได้ กล่าวคือเว็บไซต์ไม่สามารถทราบได้ว่าคุกกี้ตัวใด หมายถึงผู้ใ้คนใดบนอุปกรณ์ใด โดยตรงได้

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของบริษัท ประกอบด้วย

- **คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)** คุกกี้เหล่านี้จำเป็นใ้ใช้ในการเรียกดูเว็บไซต์และใ้คุณสมบัติต่าง ๆ หากไม่สามารถใช้งานจะทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้ คุกกี้เหล่านี้โดยทั่วไปจะเป็นเซสชันคุกกี้ (เซสชัน (Session) ชั่วคราว: Cookies เหล่านี้จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุ้คุณออกจากเว็บไซต์)
- **คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน (Functionality Cookies)** คุกกี้เหล่านี้อนุญาตใ้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกที่คุณทำไว้ในอดีต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับใ้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใ้ใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใ้ในการใช้งานในเว็บไซต์

- คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เช่น หน้าที่คุณเข้าชมและลิงค์ที่คุณคลิก โดยไม่มีข้อมูลใดสามารถใช้ระบุตัวคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของมันเป็นคือมีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานผู้เข้าชม
- คุกกี้บุคคลที่สาม (Third Party Cookies) คุกกี้ที่อาจจะมีการเชื่อมโยงไปใช้บริการจากเว็บไซต์ภายนอก อาทิเช่น Search Engine ของ Google

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งลักษณะการใช้งานจะเป็นไปตามที่ระบุข้างต้น โดยท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของเราได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เบราว์เซอร์ที่ใช้งานกับอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้รับ Cookies เข้ามาโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปรับตั้งค่าให้ป้องกัน Cookies ได้ หรือให้แจ้งเตือนคุณเมื่ออุปกรณ์ของคุณได้รับ Cookies เข้ามา การจัดการกับ Cookies สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากคำแนะนำด้านการใช้งานของเบราว์เซอร์ หรือในส่วนของความช่วยเหลือ นอกจากนี้ เว็บไซต์เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยังมีวิธีการควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ได้บางส่วนผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้สามารถดูได้จาก www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

การปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เพื่อความเหมาะสม อย่างไรก็ตามหากนโยบายนี้ถูกเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ทางบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอส่งเสริมให้ผู้ใช้งานทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานคุกกี้ของบริษัท

หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการใช้งานคุกกี้นี้ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล DPO@denali-asset.com

นโยบายการใช้งานคุกกี้นี้ ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565